



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๘ อัตรา ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ

ลำดับที่ ๑ นางสาววิสา ราชกิจชอบ

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

ลำดับที่ ๑ นางสาวกมลวรรณ สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา

ลำดับที่ ๑ นางสาวปวีณา ภัคดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ลำดับที่ ๑ นางนฤมล อ่อนคง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ลำดับที่ ๑ นายเอกชัย กกแก้ว

สำรองลำดับที่ ๑ นางสาวมนิดา จะปะเกีย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบและประเมินราคา งานอาคารสถานที่และการบริการ

ลำดับที่ ๑ นายทองศักดิ์ จตุรงค์

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐- ๐๙.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าท่านขาดคุณสมบัติในการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะประกาศยกเลิกผลการสอบคัดเลือกของท่านและถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งดังกล่าวและให้นำหลักฐานเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาใบรายงานผลการเรียนตามรายวิชา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรงใส่สูทสีดำเสื้อดำในปกสีขาว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผศ.ดร.อรไท ตรีเวช)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต